



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๓๗๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูการระบาด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๑๑๔๘๑

ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๑๐.๘/ว ๔๗๔

ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. QR Code มาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังฯ

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า สถานศึกษาจะเริ่มเปิดภาคเรียนใหม่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นระยะเข้าสู่ฤดูฝนที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและเย็นลง โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีเด็ก เข้ามาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้ โดยโรคติดต่อ ที่พบบ่อยในสถานศึกษา ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก โรคติดต่อเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) โรคปอดอักเสบ โรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อที่สำคัญที่พบบ่อยในสถานศึกษา ก่อนฤดูการระบาด จึงต้องเพิ่มความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด เพื่อดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูการระบาด โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มี คำแนะนำและมาตรการสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรคดังกล่าว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูการระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อย ในสถานศึกษาดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐๒-๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจรัสวรรณ ชื่นสวัสดิ์ โทร. ๐๙๔ ๙๖๑ ๙๕๑๖